



ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑ ๑๑๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ ๑๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการ ดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล และเพื่อใช้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการและ ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓ กำหนดวิธีการจ่ายเงินที่เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเงิน รวมทั้งสามารถ ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินได้ แต่อาจเกิดความเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติหน้าที่โดย รอบคอบเคร่งครัด และสุจริต จึงขอชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ทั้งสองฉบับ และขอให้จังหวัดได้แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. กรณีการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ทั้งสองฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับสิทธินำไปใช้ประโยชน์ และนำเงินไปดำรงชีพอยู่ในเดือนนั้น ๆ จึงต้องจ่ายเงินในต้นเดือน คือ ภายใน วันที่ ๑๐ ของเดือนนั้น ไม่ใช่เป็นการจ่ายเงินในเวลาสิ้นเดือน หรือจ่ายต้นเดือนถัดไปเพื่อใช้สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายเดือนที่ผ่านมาในลักษณะของเงินเดือน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเร่งรัดการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจอ้างเหตุที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ด้วยเหตุ สดวิสัยต่าง ๆ ได้ และควรประกาศกำหนดการจ่ายที่แน่นอนเป็นประจำทุกเดือน ภายในต้นเดือนก่อนวันที่ ๑๐ ของเดือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

/๒. วิธีการ...

๒. วิธีการจ่ายเงินตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ทั้งสองฉบับ สามารถจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ หรือในนามผู้รับมอบอำนาจกรณีผู้สูงอายุ หรือในนามผู้ดูแลในกรณีคนพิการ ซึ่งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเป็นจำนวนมาก จึงควรแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานทั้งกระบวนการงานทั้งในการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตรอยู่ คุณสมบัติน และการจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ไม่ให้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับผิดชอบเบิกจ่ายเก็บรักษาเงินหรือนำเงินสดไปจ่ายเพียงผู้เดียว การจ่ายเงินสดต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันเดียว หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันเดียวต้องนำเงินส่งฝากเก็บรักษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

๓. กรณีการจ่ายเงินที่ไม่ได้เป็นการจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง แต่เป็นการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ หรือการโอนผ่านธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ทั้งสองฉบับที่กำหนดว่าในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำนาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับมอบอำนาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินยังมีชีวิตรอยู่

๔. กรณีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ และคนพิการ ภายหลังจากได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้ว เช่นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้มีสิทธิได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสิทธิพร้อมทั้งรายงานมาที่จังหวัด และจังหวัดรายงานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้ตั้งงบประมาณสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ดังนั้น แม้ผู้มีสิทธิได้ย้ายไปหลังจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่ต้องดำเนินการตัดรายชื่อ และยังคงต้องจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยยึดถือบัญชีรายชื่อเป็นสำคัญ

๕. กรณีการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยได้ไปลงทะเบียนล่วงหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แล้ว เช่น ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้มีสิทธิได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายไปแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมต้องดำเนินการตัดรายชื่อของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) แต่ยังคงต้องจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวสำหรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไปจนเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานน ชานน)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒ - ๔๑๓๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓

“ ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด ”